

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

# BÁCH THỐNG VƯƠNG

Số HS: 00167/2019/XNQC

## Hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng

Đau là một cảm giác đặc biệt, thông báo cho não biết kích thích có hại cho cơ thể và cần có các cơ chế sinh lý và tâm lý để loại trừ kích thích đó. Đau có thể xuất hiện ở mọi nơi trong cơ thể, có rất nhiều tính chất như đau nông, đau sâu, đau âm ỉ, đau chói, đau đột ngột, đau kéo dài, đau tại chỗ, đau xuyên chỗ khác... Thụ thể đau được phân bố rộng trên lớp nông của da, niêm mạc và ở các mô. Các thụ thể đau nhận kích thích gây đau sẽ theo đường dẫn truyền cảm giác đau về thần kinh trung ương.

**Đau đầu** một triệu chứng rất phổ biến, có tỷ lệ cao nhất của nhiều loại bệnh khác nhau, một nhóm bệnh có nhiều người mắc, gặp ở mọi nơi, mọi dân tộc, mọi lứa tuổi và không phân biệt giới tính. Người ta ước tính trên thế giới, cứ 3 người thì có 1 người bị đau đầu dữ dội vào một lúc nào đó trong cuộc đời.

**Đau xương khớp** là tình trạng thường gặp. Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ thoái hóa khớp vào khoảng 0,5-1% dân số và 10% những người trên 60 tuổi. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, gây hạn chế vận động của các khớp, khó khăn trong vận động sinh hoạt hàng ngày.

**Đau Bụng kinh** hay thống kinh là tình trạng ảnh hưởng đến phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Theo ước tính có khoảng 1/10 phụ nữ bị xếp vào loại thống kinh. Bệnh thường khi phụ nữ sắp có hành kinh phần lớn thấy một lưng hoặc hơi đau bụng, sau đó ra kinh nguyệt. Nhưng cũng có những trường hợp đau dữ dội mỗi ngày khiến người phụ nữ không thể làm việc được thậm chí bỏ cả ăn uống, người mệt mỏi, sợ hãi mỗi kỳ hành kinh.

Ngày nay, nhiều người có xu hướng lựa chọn sản phẩm thảo dược, trong đó, như thực phẩm bảo vệ sức khỏe **Bách Thống Vương**. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bách Thống Vương với thành phần chiết xuất vỏ cây liễu và nhiều thảo dược quý khác, hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng, dùng cho người bị chứng đau đầu, đau xương khớp, phụ nữ đau bụng kinh.

### Thành phần:

Mỗi viên chứa: Oncolysin (Kẽm Salicylate, Methylsulfonylmethane, Cao Sơn đậu cày) 180mg; Chiết xuất vỏ cây Liễu 50mg; Cao Bán biên liên 50mg; Cao Tô mộc 50mg; Cao Huyền hồ sách 50mg; Cao Tam lăng 50mg; Magnesi (dưới dạng Magnesium gluconate, Magnesium Chloride) 12,5mg; Mangan (dưới dạng Manganese gluconate) 830mcg; Đồng (dưới dạng Copper gluconate) 705mcg.

Phụ liệu: Lactose, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methyl cellulose, Brown Iron Oxide vừa đủ

### Cách dùng:

- Uống 4-6 viên/ngày, chia 2 lần.
- Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
- Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1-3 tháng để có kết quả tốt.



Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh



Tiếp thị và phân phối bởi:  
**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU - AEROPHA**  
 Địa chỉ: Số 171 Phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng  
 Quận Đống Đa - Hà Nội  
 Điện thoại: 024.38461530 \* 028.62647169



Chịu trách nhiệm về sản phẩm:  
**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN Y DƯỢC QUỐC TẾ**  
 Trụ sở: Số 9 lô A - Tô 100 Hoàng Cầu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội  
 Sản xuất tại: **Nhà máy công nghệ cao IMC QUANG MINH**  
 ĐCSX: Lô 42A2 - Khu công nghiệp Quang Minh I - Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội  
 Điện thoại: 024.35377274